

ชวนคนไทยร่วมใจ ปลุกต้นไม้ถวายพ่อหลวง

นำเสนอเมื่อ : 25 มิ.ย. 2553

สถานการณ์ภาวะโลกร้อน (Global Warming) กำลังกลายเป็นเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน
สังเกตได้จากการเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ หรือ การเกิดแผ่นดินไหว
เกิดน้ำท่วมในหลายประเทศ และภัยทางธรรมชาติอื่น ๆ ที่มีมนุษยชาติอย่างเรา ๆ คาดไม่ถึง

สำหรับเมืองไทยก็ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเช่นกัน
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการตัดไม้ทำลายไม้ และทำลายธรรมชาติไป
ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดการรณรงค์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลาย ๆ แห่งต่างออกมาร่วมรณรงค์
ปลุกต้นไม้ถวายพ่อหลวง ปลุกต้นไม้ลดโลกร้อน โดยการขอความร่วมมือจากคนไทยด้วยกัน
ปลุกต้นไม้ถวายพ่อ เพราะการปลุกต้นไม้ก็ถือเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดโลกร้อนได้

ปลุกต้นไม้ถวายพ่อหลวง กับโครงการปลุกต้นไม้รอบบ้านพ่อ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงพลังงาน ชวนคนไทย ปลุกต้นไม้ถวายพ่อหลวง
กับ โครงการปลุกต้นไม้รอบบ้านพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 ภายใต้หัวข้อ "ลดโลกร้อนถวายพ่อ"

ขณะที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ชวนคนไทย
ปลุกต้นไม้ถวายพ่อหลวง กับโครงการปลุกต้นไม้รอบบ้านพ่อ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติด้วยกัน โดย กฟผ.
จะดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าอนุรักษ์เสื่อมโทรม และพื้นที่สาธารณประโยชน์ โดยการปลูก
และบำรุงรักษาต้นไม้ในจำนวน 3,600 ไร่ บริเวณรอบวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ ทาง กฟผ. จะทำการจัดสรรแจกปลุกต้นไม้จำนวน 840,000 ต้น
ลงไปยังพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเชิญทุกภาคส่วนร่วม ปลุกต้นไม้ถวายพ่อหลวง
โดยเขาร่วมปลูกได้ 3 ช่องทางคือ โทรศัพท์, ดัดขึ้นสวนจากสิ่งพิมพ์, Website
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเลยคะ <http://www.2.egat.co.th/treeforking/home.php>)
และการเขาร่วมปลุกต้นไม้ที่ประชาชนสามารถเขาร่วมได้ 2 ช่องทาง คือ ให้แจ้งความประสงค์โดยให้
กฟผ. ปลูกให้ กับ ปลุกต้นไม้ถวายพ่อหลวง ด้วยตัวเอง โดยแจ้งความประสงค์
และเดินทางไปปลูกเองแต่ละพื้นที่ที่กำหนด

สำหรับการ ปลุกต้นไม้ถวายพ่อหลวง ปลุกต้นไม้รอบบ้านพ่อ ต้นไม้ที่ใช้ปลูกมี 9 ชนิด
ประกอบด้วย เถด, ต้นยางนา, พะยอม, ราชพฤกษ์, มะค่า, อินทนิล, หวา, ประดู่, และไผ่

ปลุกต้นไม้ถวายพ่อหลวง กับโครงการหนึ่งล้านกล้า ถวายพ่อ

ปตท. เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ "หนึ่งล้านกล้า ถวายพ่อ"
โดยมุ่งหวังให้คนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลกจากสภาวะโลกร้อน

สำหรับการ ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง หนึ่งล้านกล้า ถวายพ่อ
จะแจกเริ่มแจกกล้าทั่วประเทศตั้งแต่ 21-30 มิถุนายน
ประชาชนทั่วไปสามารถไปรับกล้าไม้ฟรีได้ที่ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ
ซึ่งจำนวนต้นไม้ทั้งหมดที่จะปลูกคือ 7.6 แสนต้น (วันที่ 21-30 มิ.ย.2553) รวมถึงนำไปปลูกร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ลำปาง ระยอง รวมจำนวน 2.1 แสนต้น

สำหรับกล้าไม้ที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชน มีกล้าไม้ดูดสารพิษ ที่เป็นไม้ขนาดเล็ก ปลูกในอาคาร และปลูกได้ทั่วไป และกล้าแบบไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ที่เหมาะสมกับพื้นที่และโตขึ้นมาเป็นป่า

อย่างไรก็ตาม ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง เป็นโครงการดี ๆ
ที่อยากเชิญชวนให้คนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งทั้งนี้เพื่อเป็นการทำดีถวายพ่อ และช่วยลดภาวะโลกร้อน
ที่ปัจจุบันนี้วันจะรุนแรงและมีผลกระทบตอทุก ๆ คน . . . **"มาร่วมมือร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวงกันคะ"**

ขอบคุณข่าวจาก : คม ชัด ลึก